



ประกาศโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เหตุร้าย อุบัติภัย ภัยพิบัติ สิ่งที่เป็นอันตราย ทั้งต่อจิตใจ ชีวิต ทรัพย์สิน และรักษาทรัพย์สินของทางราชการ จึงกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ดังนี้

๑. ให้หัวหน้าอาคาร สำรวจ ตรวจสอบ ห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ ห้องน้ำ ห้องส้วม แหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์สนามเด็กเล่น อุปกรณ์เครื่องเล่นกีฬา อุปกรณ์และครุภัณฑ์ อื่น ๆ โดยรอบบริเวณโรงเรียน เป็นประจำทุกวัน ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง แข็งแรง หากพบว่า วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ อาจก่อให้เกิดอันตราย ให้แจ้งต่อครูเวรประจำวัน และหรือผู้บริหารสถานศึกษาทราบทันที แล้วดำเนินการซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อย

๒. ให้ครูเวรประจำวัน ดูแลนักเรียนที่มาถึงโรงเรียนในตอนเช้า ตรวจสอบนักเรียนทั้งไปและกลับ ควบคุมการ ทำความสะอาดห้องเรียน เขตรับผิดชอบ กิจกรรมหน้าเสาธง ตรวจสอบสภาพประจำวัน การรับประทานอาหาร กิจกรรมก่อนเข้าเรียนภาคบ่าย กิจกรรมก่อนปล่อยนักเรียนกลับบ้าน โดยควบคุม ตรวจสอบตรา ตรวจสอบความผิดปกติของนักเรียน หากพบปัญหาให้ประสานงานครูประจำชั้น และหรือผู้ปกครองเพื่อทำการแก้ไข และแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบทันที

๓. ให้หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป ครูที่รับผิดชอบอาคารสถานที่ จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน สถานีอนามัย โรงพยาบาล ตำรวจ หน่วยกู้ชีพ เทศบาล อำเภอ จังหวัด ศาล หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการติดต่อประสานงาน การส่งต่อได้ทันทีที่ ให้ปรากฏได้ชัดเจนไว้ในที่ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

๔. ให้ครูผู้สอนและหรือครูที่ได้รับแต่งตั้งให้ควบคุมนักเรียน ไปทำกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ เช่น การไปทัศนศึกษา การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี การไปร่วมกิจกรรมแข่งขันต่าง ๆ จัดทำประวัติหรือป้ายชื่อแสดงรายละเอียดของนักเรียน กำกับ ควบคุม ดูแล เอาใจใส่ รักษาความปลอดภัย ให้แก่นักเรียนอย่างเต็มความสามารถ หากเกิดเหตุอันตรายให้ดำเนินการแก้ไขและนำนักเรียนไปเข้ารับการรักษาโดยด่วน ตลอดทั้งประสานงานให้ผู้ปกครองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้ผู้บริหารทราบทันที

๕. ให้ผู้ที่ได้แต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

ลงชื่อ

(นางทองเพียร พลนาค)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย